

\*\*\*

Số: 22-BC/ĐKDN

Long Xuyên, ngày 09 tháng 12 năm 2013

## BÁO CÁO

### Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013

-----

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang năm 2013 đạt được một số kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ DƯ LUẬN TRONG THANH NIÊN:

Thanh niên trong khối Doanh nghiệp thể hiện rõ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực hưởng ứng việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; học tập Nghị quyết Trung ương 6, 7, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quy định 181-QĐ/TU của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”.

Phần lớn thanh niên thể hiện sự nhiệt huyết, hăng hái thực hiện công cuộc đổi mới; năng động, nhạy bén, thích ứng nhanh với cơ chế mới; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, có ý chí tự lực, tự cường; dám nghĩ, dám làm, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp. Thanh niên ngày càng quan tâm hơn đến tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, đấu tranh chống lại “*Ám mưu diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch.

Các cơ sở Đoàn trong Khối luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở đơn vị, địa phương với tinh thần “*Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên*”. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm để từng bước giáo dục cho ĐVTN ngày càng có tính chủ động, tự tin, sáng tạo trong tiếp cận với công nghệ mới. Vai trò và vị thế của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định và được nâng cao. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người ĐVTN trong thời kỳ mới.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, của quê hương với tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thông qua các cuộc thi tìm hiểu, du khảo về nguồn, thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng... tạo niềm tin ở thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Trong các doanh nghiệp, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cải tiến đáp ứng nhu cầu sản xuất và cho sự phát triển của xã hội, nhiều tập thể và cá nhân đã được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sáng kiến kỹ thuật. Thanh niên

